
sþ. 184. Fyrirspurn [170. mál]
til samgönguráðherra um veitingu atvinnurekstrarleyfa til erlendra ferðaskrifstofa á Íslandi.

Frá Kristínu Einarsdóttur og Danfríði Skarphéðinsdóttur.

1. Hve margar erlendar ferðaskrifstofur fengu atvinnurekstrarleyfi hér á landi árið
a. 1986,
b. 1987?

2. Á hvern hátt fylgist samgönguráðuneytið með því að þær ferðaskrifstofur, sem hér
starfa, hafi til þess tilskilin leyfi frá íslenskum stjórnvöldum?

3. Hvernig er háttað miðlun upplýsinga til ferðaskrifstofanna um lög og reglur sem hér
gilda og tengjast starfsemi þeirra á Íslandi?


